



ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๓๓๑๑

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๒ แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๕ แผ่น

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๗ คำสั่ง นั้น

เพื่อให้พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอยกเลิกคำสั่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง คณะอนุกรรมการฝ่าย ควบคุมแถวบัณฑิต และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๑ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rsivea.ac.th



คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๘/๒๕๖๗
เรื่อง คณะอนุกรรมการฝ่ายควบคุมแถวบัณฑิต

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัย การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น

เพื่อให้พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้รับผิดชอบดำเนินการฝ่ายจัดการ ด้านบัณฑิต มีหน้าที่และอำนาจตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอยกเลิกคำสั่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง คณะอนุกรรมการฝ่ายควบคุมแถวบัณฑิต และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

บัณฑิต ภาคเช้า ยกที่ ๑

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๑

คนที่ ๑ นายจรรูวัฒน์ มณีศรี	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายธนานันต์ ชูแสง	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๒

คนที่ ๑ นางพรธนิภา เสือก้อน	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาวอัจฉรา ฐูปูชากร	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๓

คนที่ ๑ นางสาวสรिता บุญประคอง	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายอาคม นาคน้อย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๔

คนที่ ๑ นางจิริวัฒนา แสนขาว	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายพัฒนสารสิทธิ์ มณีเขียว	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๕

คนที่ ๑ นายประพนธ์ สุขสุวรรณ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายนรงค์ ตรีธิัญญา	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต...

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๖

คนที่ ๑ นายพินิต แก้วพระ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายอนุสรณ์ เครือขำ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๗

คนที่ ๑ นายณัฐวรรธน์ ศิริเดชภัทร์	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายสิริพงษ์ รอดตลอด	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๘

คนที่ ๑ นายพิชยะ เกียรติมาลา	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายสัมฤทธิ์ ชินวงษ์	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๙

คนที่ ๑ นายนรินทร์ สีหะนาม	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายธานินทร์ ภูณภูมิ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๐

คนที่ ๑ นายอิทธิเดช ชัยสิทธิ์	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายสุธีร์ ก่อบุญขวัญ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	อนุกรรมการ

บัณฑิต ภาคเช้า ยกที่ ๒

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๑

คนที่ ๑ นายตรีพงศ์ เลขมาศ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายสัตยา หัตถิยา	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๒

คนที่ ๑ นายทัศนพร สมเชื้อ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายสรายุทธ มาลา	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๓

คนที่ ๑ นางสาวเกศสุณีย์ สุขพลอย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายกัณฑ์ภูภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๔

คนที่ ๑ นายสิทธิพร บุญหวาน	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายมานพ ภาคภูมิ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๕

คนที่ ๑ นางสาวจุฑาฤกษ์ ลิ้มสกุล	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายทง ทองมาก	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉวบัณฑิต ภาคเช้า แฉวที่ ๑๖

คนที่ ๑ นายคมสรณ์ ภูทอง	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางยุพาพร จันทร์ศิริ	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑	อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๑๗

คนที่ ๑ นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางประภาพร ชัยงาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๑๘

คนที่ ๑ นายสุพรรณ ประทุมชัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายปิยะ บรรพลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๑๙

คนที่ ๑ นายพิศาล ศิริวงค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายปัญญา เชื้อคำจันทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๒๐

คนที่ ๑ นายมารุต อัมจักร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางอังคณา มอังก้า โบโล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ

บัณฑิต ภาคบ่าย ยกที่ ๑

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑

คนที่ ๑ นายพิสิษฐ์ คชสาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายภานุวัฒน์ นิลศรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๒

คนที่ ๑ นายสุรียา ขจรจิตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาวชลิตา รุจิณรงค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๓

คนที่ ๑ นางอภิญา เปาอินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายณรงค์ ปานสวัสดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๔

คนที่ ๑ นายนิตินัย จรรยาองค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายปิ่นพงศ์ ไชยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๕

คนที่ ๑ นางนภาพร ก้อนมณี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาววิภาวดี โพธิ์ละเดา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๖

คนที่ ๑ นายชนะ สุทธิประภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายปรีชา โสภา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคเช้า แถวที่ ๗

คนที่ ๑ นายกฤษณา ทั้งทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายทวี ละลอกน้ำ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๘

- คนที่ ๑ นายณรงค์ชัย ดีสม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายวัฒน์โชค เฉิดฉาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๙

- คนที่ ๑ นายกิตติ แผ่นเงิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายสุทธิชัย สิงห์ลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๐

- คนที่ ๑ นางนุชนารถ อินทร์โคกสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาวนีย์ บุญเฉลิม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๑

- คนที่ ๑ นายนรินทร์ ศรีธิการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาวกนกนาฏ แขงามขำ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ อนุกรรมการ

บัณฑิต ภาคบ่าย ยกที่ ๒

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๒

- คนที่ ๑ นายคมเพชร อินสุวรรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายพีระพงษ์ ดวงสนิท สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๓

- คนที่ ๑ นางสาวปาริชาติ สองสี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายเจต ถาวร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๔

- คนที่ ๑ นางสาวคชามาศ เข้าเมือง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายนรา เหนือคูเมือง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๕

- คนที่ ๑ นายเจริญ ทองหาญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายบัณฑิต สุ่มศรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๖

- คนที่ ๑ นางปานฤทัย โกสุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาวสุทิน นกพุ่ม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๗

- คนที่ ๑ นายธานี นาคเลี้ยง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายณัฐวิรัช สุขสง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต ภาคบ่าย แถวที่ ๑๘

- คนที่ ๑ นายณัฐวุฒิ ฐูปกลาง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
คนที่ ๒ ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ ดวงไพสิฐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉบบัณชิต ภาคบ่าย แฉบบที่ ๑๙

คนที่ ๑ นางสาวอแสง โกวิททวี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางสาวมาลาารีน บุญวันต์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉบบัณชิต ภาคบ่าย แฉบบที่ ๒๐

คนที่ ๑ นางนภภรณ์ ฤทธิวิชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นางรุ่งนภา อุดลนิรัตน์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉบบัณชิต ภาคบ่าย แฉบบที่ ๒๑

คนที่ ๑ นายชูชัย ตะห่อ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ นายยุทธนา ถนอมนวล สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉบบัณชิต ภาคบ่าย แฉบบที่ ๒๒

คนที่ ๑ นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการ
คนที่ ๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงระพีพร แผงไพบรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง อนุกรรมการ

ผู้ควบคุมแฉบบัณชิตสำรอง

คนที่ ๑ นางสาวกานดา เหลาะไต่ะหมัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการ

- มีหน้าที ๑.** รับผิดชอบแฉบบัณชิตตามจำนวน ลำดับรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะอนุกรรมการรับลงทะเบียน บัณชิตกำหนด ควบคุมแฉบบัณชิตแต่ละแฉบบ นำการเคลื่อนแฉบบัณชิตจากอาคารพักรอ ไปยังห้องพิธีมอบปริญญาบัตร
๒. ตรวจสอบการแต่งกาย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในการรับปริญญาบัตร
๓. ร่วมกำกับการฝึกซ้อมใหญ่ และการมอบปริญญาบัตร กับบัณชิตแฉบบที่ตนเองรับผิดชอบ
๔. นำแฉบบัณชิตเข้าและออกตามที่นั่ง และสถานที่มอบปริญญาบัตรตามที่คณะทำงานฝ่ายจัดการ

ด้านบัณชิตกำหนด

๕. ดูแลสภาพทั่วไปของบัณชิตในแฉบบที่รับผิดชอบ เช่น การเจ็บป่วยหรือความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน

เฉพาะหน้า

๖. สรุบบัณชิตที่เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่และมอบปริญญาบัตร รายงานฝ่ายจัดการด้านบัณชิตทราบ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ทางราชการโดยเคร่งครัด มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ของงานสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณชิต
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา